



Idea & Ido

หลักการ 2 ต เพื่อแตกต่าง

ภก.ประชาสรรค์ แสนภักดี M.P.H.

www.glocalization.org

เพื่อความสำเร็จของชีวิต เราต้องทำบางอย่างที่แตกต่างจากที่เคยทำ และสิ่งที่ทำได้ทันที คิดการคิดที่แตกต่าง ฉบับนี้ผู้เขียนมีเรื่องราวของการคิด การทำงาน เพื่อความสำเร็จโดยการยึด หลักการ ที่ว่า แตกต่างเพื่อความสำเร็จ โดยหลักการ 2 ต ดังต่อไปนี้

โต้ตอบ เราจะต้องพร้อมเสมอในการโต้ตอบสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา สิ่งที่ทำให้เกิดความไม่ เป็นธรรมในสังคม เช่น เรื่องของการเอาเปรียบของผู้มีอำนาจ

ตั้งต้น วันนี้จะต้องตั้งต้นในเรื่องของการเรียนรู้ เราจะต้องเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ เพื่อให้ สามารถเป็นเกาะป้องกันเป็นภูมิคุ้มกันระหว่างเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

ติดตาม การติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เป็นพื้นฐานของผู้บริโภคที่มีสำนึกในเรื่องของพล เมืองแบบใหม่ โดยเฉพาะชาวไทยจะต้องมีเรื่องของ สำนึกพลเมือง

ตื่นตัว การตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลง ตื่นตัวกับปัญหาใหม่ๆ ใช้ชีวิตในแบบของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้ เบิกบาน เราก็จะไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและความยุ่งยากในภายหลัง

ตักเตือน เตือนในเรื่องของการทำผิดหรือเรื่องของการทำงาน ที่ไม่ตรงตามเป้าหมายจึงจำ เป็นจะต้องยอมให้สามารถที่จะตักเตือนกันและกันเป็นกระจกส่องการพัฒนาให้กัน

ติตติง การถูกติตติงเป็นพื้นฐานของการเปิดใจกว้างยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เราจะต้องมีความพร้อมที่ จะถูกติตติงเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนำสิ่งนั้นมาปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลง

เติมเต็ม ในสังคมมีคนบางส่วนที่ขาด บางคนเกิน หาความพอดีได้ยาก เรามาช่วยกันเติม เต็มโดยเฉพาะเรื่องของการความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นให้กับส่วนที่ขาด

ตกแต่ง สิ่งต่างๆ จะสวยงามหากได้รับการตกแต่งอย่างเข้าใจ ใส่ใจ เรามาช่วยกันทำให้โลก ใบนี้น่าอยู่ด้วยการร่วมมือกันตกแต่ง ด้วยการให้แต่สิ่งดี ๆ กับสังคม ประเทศชาติ

ต่อเติม ยังมีหลายอย่างที่ต้องการทำให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยการช่วยกันคนละไม้ละ มือ เพื่อเป็นการต่อเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์

ตัวตน สิ่งสำคัญที่สุดในทุกๆ อย่างที่กล่าวมาอยู่ที่ตัวตนของเรา เราต้องค้นหาให้พบ ว่าเรา เป็นอย่างไร เราต้องการอะไร รวมทั้งเราจะควบคุมความคิดของเราให้ได้

หากเราได้ใช้หลักการของ 2 ต ที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ย่อมจะนำไปสู่การใช้ชีวิตที่แตกต่าง ซึ่งจะนำพาเราไปสู่ ความสำเร็จได้ไม่ยาก ขอเพียงวันนี้ **ตั้งต้น** แล้วลงมือทำทันที ขอให้ผู้อ่านทุกคนโชคดีครับ แล้วพบกันบน เวทีของความสำเร็จ หากต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ e-mail : glocalization@thailand.com หรือไปที่เว็บไซต์ www.glocalization.org